
 

137. löggjafarþing 2009.
Þskj. 74  —  66. mál.

Fyrirspurn
til samgönguráðherra um vegaframkvæmdir á Vestfjörðum.

Frá Gunnari Braga Sveinssyni.

Hvaða vegaframkvæmdir á Vestfjörðum telur ráðherra mikilvægastar og hvernig hyggst
hann beita sér fyrir því að hraða þeim?


